



สรุปข่าวเศรษฐกิจ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

พาณิชย์ลุยขยายตลาดข้าวคุณภาพดี ร่วมแพร่ใหญ่โปรโมตกลุ่มคนรักสุขภาพ

"พาณิชย์" เร่งขยายตลาดข้าวคุณภาพดี เตรียมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า "BIOFACH และ Gulfood" นำข้าวไทยโปรโมตเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ มั่นใจขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น ระบุยังมีโอกาสชิงส่วนแบ่งข้าวตลาดอียูได้เพิ่มขึ้น หลังกัมพูชา และเมียนมาถูกเก็บภาษีเซฟการ์ด เล็งตั้งบล็อกเกอร์ด้านอาหารมาไทย หวังให้มีประสบการณ์ที่ดีกับข้าวไทยและช่วยพ็อร์ต่อ

ที่มา : ผู้จัดการฯ

'กม.พีพีพี'ฉบับใหม่ฉลุย สิทธิเช่าที่ดินไม่เกิน50ปี

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าที่ประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.... ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะเป็นมิติใหม่สำหรับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พีพีพี) ของไทย มีผลให้การจัดทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะอันเป็นภารกิจของรัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการสากล ขณะนี้ สคร.อยู่ระหว่างเตรียมการชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำ กฎหมายลูก

ที่มา : มติชน

การเมืองถ่วงค้ำปลีกชิม

- 'ผู้อุปถัมภ์ชาติ'พลาดเป้า
- จี้ออกมาตรการช่วยด่วน

นายวรวัจน์ ฤกษ์ใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดค้าปลีกปี 62 สมาคมฯ คาดว่าจะทรงตัวหรือเติบโตต่ำกว่าเดิมเล็กน้อยประมาณ 3-3.1% เนื่องจากนักธุรกิจมีความกังวลเรื่องความไม่แน่นอนของการเมืองหลังเลือกตั้ง ทำให้ยังต้องเฝ้าติดตามบรรยากาศโดยภาพรวมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนด้านการค้าในปีถัดไป รวมทั้งความไม่ชัดเจนด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ อาทิ โครงการเศรษฐกิจภาคตะวันออก โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ และราคาสินค้าเกษตรซึ่งเป็นรายได้หลักของกลุ่มคนฐานรากโดยส่วนใหญ่ของประเทศ ยังชะลอตัวต่อเนื่อง

ที่มา : เดลินิวส์

'สมคิด'จีหูกวางเร่งรัดโครงการ มันใจศก.ไทยฟื้นหลังเลือกตั้ง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เพื่อเร่งรัดโครงการลงทุน โดยไตรมาส 1-2 ภาวะเศรษฐกิจโลกอาจจะไม่ดี ดังนั้นไทยจำเป็นต้องเร่งการลงทุนเพื่อประคองภาวะเศรษฐกิจ และเชื่อว่าหลังการเลือกตั้งเมื่อเศรษฐกิจกลับมาปรับตัวดีขึ้น ทุกอย่างจะเริ่มปรับตัวไปในทิศทางที่ดี

ที่มา : สยามรัฐ